



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ โทร. ๔๒๘๗๙

ที่ อว ๘๓๙๔(๓)/ ๔๔๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับ  
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ดำเนินการจัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

### กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานนั้นมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดประชุมทางวิชาการ กรณีการจัดประชุมทางวิชาการที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือขัดต่อศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย ให้ส่วนงานนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังนี้  
๑. ดำเนินการจัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดจากค่าลงทะเบียนโครงการฯ เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.)

๒. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของหน่วยงาน เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิติพงษ์ ยอดมงคล)

รองอธิการบดี

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายนิคม หล้าอินเชื้อ)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ  
ประธานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปชมท.